

## Biện Luận Phản Đối Dự Luật B

Newport có nên có một chính trị gia là người cai quản hội đồng thành phố và tòa thị chính? Không.

Thành công và sự ổn định tài chính đáng kinh ngạc của thành phố chúng ta chứng tỏ sức mạnh của hệ thống hội đồng hiện tại của chúng ta. Thành phố của chúng ta không cần một Vị Vua.

Dự Luật B cho phép bất kỳ người nào đã sống ở Newport Beach 30 ngày hoặc nhiều hơn đều được tranh cử Thị Trưởng. Ai giành chiến thắng chức thị trưởng sẽ trở thành một siêu ủy viên hội đồng, chỉ phối chương trình nghị sự của hội đồng, giám sát các phòng ban của thành phố, và lãnh đạo quản lý thành phố. Nếu thị trưởng được bầu không quản lý được như các cử tri mong đợi, họ vẫn có thể tại vị trong bốn năm, có thể là tám. Như vậy là quá nhiều quyền lực trong một khoảng thời gian quá dài.

Trong 67 năm, Newport Beach đã có một hội đồng dân cử với bảy ủy viên chia sẻ quyền lực ngang bằng nhau. Hệ thống này phục vụ tốt cho thành phố của chúng ta, mang tới sự lãnh đạo ổn định mà không để cho bất kỳ một ủy viên hội đồng nào chỉ phối tòa thị chính.

Các công dân đã bầu thị trưởng của Newport bằng cách bỏ phiếu cho các ủy viên hội đồng những người mà sau cùng sẽ được đề cử và bầu làm thị trưởng bởi các cộng sự của họ. Hệ thống này xây dựng nên sự đồng thuận giữa cộng đồng và hội đồng.

Một hội đồng bình đẳng đảm bảo rằng mỗi khu vực trong thành phố của chúng ta có thể được đại diện bởi thị trưởng trong một năm. Các ủy viên hội đồng đóng vai trò kiểm soát lẫn nhau và cùng đảm bảo rằng thành phố được quản lý tốt.

Các thành phố có thị trưởng dân cử có xu hướng tạo ra các cỗ máy chính trị dành cho những chính trị gia đầy tham vọng. Điều đó có thể tốt cho một người nào đó khao khát có được chức vụ cấp quốc gia và tiểu bang, nhưng thị trưởng của chúng ta nên tập trung vào các nhu cầu của thành phố, thay vì tương lai chính trị của họ.

Dự Luật B giảm số khu vực hội đồng từ bảy xuống sáu. Thị trưởng sẽ không đại diện cho một khu vực. Điều này sẽ làm giảm quyền lực của cử tri. Nó cũng làm giảm sức hấp dẫn của việc phục vụ trong hội đồng nếu nó bị chi phối bởi một cá nhân. Quý vị có muốn phục vụ trong một hội đồng như vậy không?

Hãy bỏ phiếu không cho Dự Luật B ([NoKing4Newport.com](http://NoKing4Newport.com)).

chữ ký/ Brad Avery  
Ủy Viên Hội Đồng, cựu Thị Trưởng

chữ ký/ Joy Brenner  
Ủy Viên Hội Đồng